

Số: 44 /TB-VG

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Viện
- Các đơn vị hợp tác tại Viện

Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp hơn, biến chủng mới Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, đặc biệt tại các thành phố lớn có mật độ dân cư tập trung, số lượng các nhà máy, cơ sở sản xuất, hoạt động kinh doanh lớn, trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận liên tiếp phát sinh các ca bệnh mới, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao khi người dân trở về từ các tỉnh phía Nam đặc biệt là thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công điện số 14/CTĐ-CTUBND về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Viện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt một số nội dung sau:

1. Trưởng các đơn vị thuộc Viện quán triệt đến cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị mình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình khẩn cấp hiện nay. Tại thời điểm hiện tại, cán bộ, viên chức làm việc tại Hà Nội tạm thời không đi công tác hoặc hạn chế tối đa đi công tác ngoại tỉnh, nhất là đến các vùng có dịch. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải đi công tác, yêu cầu báo cáo Thủ trưởng đơn vị để xem xét, quyết định và phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Kiểm soát toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình di chuyển từ các tỉnh, thành phố trở về Thành phố: Từ 00h00 ngày 13/7/2021, áp dụng phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch (*danh sách các vùng dịch được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế*): Lập tức khai báo với chính quyền địa phương và cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế dưới sự giám sát của UBND các xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền tới cán bộ, viên chức và người lao động tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Viện, của Bộ và địa phương về công tác phòng, chống dịch hiện nay: Tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở đơn vị, bệnh viện, trường học; tập thể dục nơi công cộng, hàng rong, trà đá vỉa hè,...

Tiếp tục triển khai thực hiện công việc của đơn vị để kịp với tiến độ kế hoạch đã đề ra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và chủ động tổ chức phương án làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn, không tập trung.

2. Bộ phận Y tế phối hợp với tổ Bảo vệ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức và người lao động và khách khi đến cơ quan cần thực hiện việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thường xuyên đeo khẩu và khai báo y tế trước khi vào cơ quan.

3. Y tế cơ quan phối hợp với các thủ trưởng đơn vị và các cơ sở y tế địa phương theo dõi chặt chẽ sức khỏe CB,VC&NLĐ trong đơn vị, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, liên hệ và triển khai lập danh sách đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 với Y tế sở tại cho CB,VC&NLĐ.

4. Toàn thể CB,VC&NLĐ thuộc Viện và các đơn vị hợp tác tại Viện thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, trong đó đặc biệt lưu ý:

- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 14/CĐ-CTUBND của UBND thành phố Hà Nội.

- Thực hiện nghiêm túc quy định 5K theo quy định của Bộ Y tế: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tụ tập đông người tại nơi công cộng và khai báo y tế đầy đủ.

- Theo dõi tình hình sức khỏe, khi xuất hiện các triệu chứng theo khuyến cáo của Bộ Y tế phải thông báo với bộ phận Y tế (đ/c Vũ Thị Thanh Nhân, số điện thoại: 098.646.1172) để theo dõi, hướng dẫn thực hiện giám sát y tế; Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác trung thực về tình hình sức khỏe bản thân, các diễn biến nơi cư trú, nơi đi công tác để kịp thời phát hiện, tự cách ly ở nhà nếu bản thân tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 hoặc có người nhà tiếp xúc với người nghi nhiễm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-HC.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Cao Văn Sơn